



ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ ๑๘ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	หน้า ๑
--	---------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทหารือข้าราชการโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโบาย



เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ และคณะผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโบาย เข้าพบและหารือข้อราชการกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในการนี้ อาจารย์อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ดร.ทิพรัตน์ ทิฆะปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ปณตนนท์ เกียรติประภากุล อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ อาจารย์ชนม์ธวัช สุวรรณ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวศศธร เครือนนตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการหารือดังกล่าว



**ต่อต้าน
คอร์รัปชัน**
ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจต่อต้านทุจริต

มร.ลป. จัดงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม”



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงาน “วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี



กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันเกิดจากงานวิจัย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ลดสารโพลาไรในน้ำมันจากการผลิตข้าวแต่น นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแต่น ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟอำเภอมะเมาะ รวมทั้งการนำเสนอผลงานด้านวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่บ้านแม่แจ่ม อำเภอมืองปาน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม และพื้นที่บ้านจำปุย อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในรูปแบบนิทรรศการแสดงผลงานและการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการวิจัยกว่า ๒๐ ชุมชน โดยจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง



ภายในงานชมบูธแสดงสินค้ากลุ่มท่องเที่ยว จำนวน ๒๐ บูธ อาทิ เช่น บูธผลิตภัณฑ์ชุมชน, บูธชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำปาง, บูธอาหารไทยพื้นบ้าน, บูธอัตลักษณ์ชนเผ่า, บูธผักปลอดสารพิษ และบูธเสื้อผ้าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแฟชั่นพื้นเมือง และชุดชนเผ่า การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง” และ หัวข้อ “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและบทบาทในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์การสอน
จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า ๙๕๗,๖๙๒.- บาท

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การสอน ตลับลูกปืน จำนวน ๙๘ รายการ มูลค่า ๙๕๗,๖๙๒.- บาท จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การมอบอุปกรณ์การสอนครั้งนี้เพื่อ นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาจากองค์กรเอกชนสู่กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร โดยดำเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา



**ราชภัฏลำปางร่วมใจ
รับมือฝุ่นละออง
PM 2.5**

01 งด / ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

02 สวมหน้ากากกันฝุ่น ก่อนออกนอกอาคาร

03 ลดการเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ในที่โล่งแจ้ง

04 รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์

05 ช่วยกันปลูกต้นไม้

สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
www.ddc.moph.go.th

**หากมีอาการหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ควรปรึกษาแพทย์
ขอรับหน้ากากอนามัย ฟรี**
หรือสามารถติดต่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ด้วยความปรารถนาดีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจ



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์ทิวศน์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย เป็นที่ยอมรับว่าได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วนาวลัย ดาดี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๗๖ คน

ครอบครัว “นุเสน” ขอขอบคุณ



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ อาจารย์อััจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์เสนห์ นุเสน อาจารย์อาวุโสประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม้อ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ผศ.ปรีติดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินตะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพ่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีฌาปนกิจ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ฌาปนสถาน วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม้อ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่

ครอบครัว “นุเสน” ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอย่างยิ่ง และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ มีความสุขความเจริญตลอดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม"



เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีคณะวิทยาการ อาจารย์อภิรดี จินครำม หัวหน้างานกิจการนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ และนางสาวศิริขวัญ วาวแวว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม" จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

การจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อรับฟังนโยบายเรื่อง "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการรับฟังการบรรยายเรื่อง "การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และแนวทางการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)" โดยนายบรรลือ วิศิษฎ์อนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

นอกจากนี้ภายในงาน ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมโดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์



การแข่งขันกีฬาสาขาสามกีฬาอเนกศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐

“ราชภัฏลำปางเกมส์”

สายสัมพันธ์แห่งกีฬา สายสัญลักษณ์แห่งประเพณี

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



มร.ลป. จัดอบรม “รู้เท่าทันหมอกควันพิษ ฝ่าวิกฤต PM ๒.๕”

ผศ.ดร.พิมพ์กา โพธิ์ลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด อบรม “รู้เท่าทันหมอกควันพิษ ฝ่าวิกฤต PM ๒.๕” ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬารโรจน์ศิริณู เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในการนี้อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน ต่อท่านประธานในพิธี



การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ว่่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการทำหน้ากากกันฝุ่น วิธีการเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่น การทดสอบการแนบชิดของหน้ากากกับใบหน้า การจัดทำเครื่องฟอกอากาศต้นทุนต่ำ และการจัดทำห้องปลอดฝุ่น มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า ๑๕๐ คน



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒



เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวต๋องตา จรุงศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติการสังเกตการณ์ การทำงานในสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬารโรจน์ศิริณู

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้

มร.ลป. ร่วมรณรงค์ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญของการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้ดำเนินการมอบเจลล้างมือให้กับทุกหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมรณรงค์และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ในการนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสามารถติดต่อรับหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือได้ที่ห้องพยาบาลอาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภารกิจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓



เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภารกิจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ 3

ปีการศึกษา 2563

- ◆ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
- ◆ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.054-237399
ต่อ 3840,3842

เริ่มสมัครและชำระค่าสมัคร
11 ม.ค. - 1 มี.ค.63